

# ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๗๓๒๐



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปลผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการประชุม ศปก.ศบค. ประจำวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้แจ้งผลการประชุม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปลผลการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ผลประชุม ศปก.ศบค.  
ประจำวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

.....

๑. ด้วย ศปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ ศปก.ศบค. ในวันที่ ๗ มี.ค. ๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลาเนียม ลมช./ผอ.ศปก.ศบค. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	๑.๑ ศปก.ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ประจำวันที่ ๗ มี.ค. ๖๕ ตามที่ สธ. (คร.) นำเสนอ ทั้งนี้ ขอให้ สธ. (คร.) พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงระบบการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในส่วนที่ได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และวิธี ATK เนื่องจากมีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อบางส่วนทับซ้อนกัน ทั้งการตรวจพบเชื้อทั้งด้วยวิธี RT-PCR และวิธี ATK และขอให้ แจกแจงสถิติการแสดงอาการติดเชื้อโควิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการเดินทางเข้าประเทศในห้วงต่อไป	สธ. (คร.)	
		๑.๒ กรณีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสายด่วน สปม. เพื่อสนับสนุน สปสช. ๑) ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการของ สปม. ซึ่งจะจัดการสนับสนุนเพิ่ม ๒๐๐ คู่สาย โดยมีกลุ่มไลน์เป็นช่องทางประสานกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรายการที่มีความซับซ้อน โดยปัจจุบันการดำเนินการอยู่ระหว่างให้ NT ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารและช่องสัญญาณ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ ในวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๕ ๒) ขอให้ สปสช. สปม. สสจ. และ มท. รายงานผลการดำเนินการสายด่วน เช่น ๑๓๓๐ ๑๖๖๙ และเบอร์โทรศัพท์อื่น ๆ ที่รับปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผู้ติดเชื้อโควิด ข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตาม	สธ./ สธ.  สปม.  สปสช./ สปม./ สสจ./ มท.	

	<p>ความเหมาะสม รวมทั้งขอให้มีการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงต่อที่ประชุม ศบค. ในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๕ ต่อไป</p> <p>๓) ขอให้ระบบสายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ทั่วไปของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ศปม. สนับสนุนการดำเนินงานของ สปสช. (โทร ๑๓๓๘ หรือ ๑๕๕๙) สายด่วนของ ตร. (โทร ๑๕๕๙ หรือ ๑๙๑) สายด่วนร้องทุกข์ของ สธ. (โทร ๑๔๒๒) ร่วมให้การสนับสนุนคู่สายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกปฏิบัติของสายด่วนของ สปสช. ๑๓๓๐ ด้วย อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้ติดเชื้อโควิดเข้าสู่ระบบการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และขอให้มีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของหน่วยงานอื่น ๆ ให้ประชาชนรับทราบด้วย</p>	ศปม./ สปสช./ ตร./ สธ.	
	<p>๑.๓ กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ใส่หน้ากากในที่สาธารณะ โดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว</p> <p>๑) ขอให้ ศปม. ดำรงท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำชับให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัยและบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้</p> <p>๒) ขอให้ กพท. ประสานไปยังสายการบินต่าง ๆ ให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ประเทศ/พื้นที่ต้นทาง และขอให้มีการประกาศเน้นย้ำบนอากาศยานก่อนลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ทั้งนี้ ขอให้ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ด้วย</p>	ศปม.  กพท./ สธ./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	<p>๑.๔ ขอให้ สธ. สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิดในปัจจุบัน</p>	สธ.	

		ให้ที่ประชุม ศบค. รับทราบ ในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๕ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข สำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป		
		<p>๑.๕ ที่ประชุมฯ เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามที่ สธ. (กรมอนามัย) นำเสนอ ในการนี้ ที่ประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดรายละเอียด เพิ่มเติมก่อนนำเสนอที่ประชุม ศบค. พิจารณา ในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๕ ดังนี้</p> <p>๑) ขอให้เน้นวิธีการสื่อสารให้กับประชาชน สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้ แบบง่ายๆ ที่สอดคล้องตามวิถีชีวิตและธรรมเนียม ประเพณี โดยให้ความสำคัญต่อมาตรการป้องกัน ตนเอง มาตรการสำหรับสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม หรือมีความเสี่ยง และมาตรการสำหรับกิจกรรม ของประชาชน</p> <p>๒) ขอให้ สธ. กทม. มท. วธ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือเพื่อพิจารณากำหนด มาตรการเพิ่มเติม หากมีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ขนาดใหญ่ อาทิ ถนนข้าวสาร ถนนข้าวเหนียว ถนนสีลม ไร่ดิว หรือในจังหวัดอื่น ๆ โดยเน้นการใช้กลไก ในพื้นที่เป็นหลัก</p>	สธ. (กรม อนามัย)	สธ./ กทม./ มท./ วธ./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
		๑.๖ ขอให้ ศปก.สธ. ศปก.กก. ศปก.กต. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในการผ่อนคลายมาตรการ เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้า ราอาณาจักรทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยได้เหมาะสมกับบริบท ในสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอข้อมูล ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการรองรับ โครงการ One Day Trip ของจังหวัดตามแนวชายแดน ไทย - ลาว และไทย - มาเลเซีย	ศปก.สธ./ ศปก.กก./ ศปก.กต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	✓

		<p>๑.๗ ขอให้ ศปก.สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโควิดของต่างประเทศ จำนวน ๑๐ ประเทศ โดยให้คัดเลือกมาตรการของประเทศที่มีปัจจัยเชิงบวกซึ่งช่วยส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และด้านอื่น ๆ โดยนำข้อมูลดังกล่าวมารายงานต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาปรับมาตรการที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๕ ต่อไป</p>	ศปก.สธ./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	
๒.	การ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความ รับรู้	<p>๒.๑ ขอให้ สธ. (คร.) ปรับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและเชิญชวนให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นการเร่งด่วนซึ่งควรมีสาระสำคัญสำหรับการชี้แจงต่อสังคม ดังนี้</p> <p>๑) ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose)</p> <p>๒) เหตุผลและความจำเป็นที่ประชาชนควรได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ในห้วงเดือน เม.ย.</p> <p>๓) ช่องทางการเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑลและจังหวัดอื่น ๆ</p> <p>๔) ประโยชน์ทางอ้อมจากการฉีดวัคซีน อาทิ การส่งเสริมชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ การพิจารณาอนุญาตให้เปิดกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมซึ่งในปัจจุบันยังคงปิดให้บริการ รวมทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ารับการเรียนการสอน ณ สถานศึกษา และสามารถรวมกลุ่มทำกิจกรรมได้แล้ว</p>	สธ. (คร.)/ กปส./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	

		๒.๒ ขอให้ ศปก.ศบค. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่อสังคมในระยะ ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อโควิดในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ กำหนดทิศทาง แนวทาง และมาตรการที่เหมาะสม และตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดได้อย่างทันที่	ฝ่ายเลขานุการ ศปก.ศบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	
--	--	---	--	--

**หมายเหตุ: ประเภทเรื่อง**

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ รวมถึง การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน

ศปก.ศบค.

๗ มีนาคม ๒๕๖๕